



**TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE**  
**GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM**  
*Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle*  
6841 S. 180<sup>th</sup> St, Tukwila, WA 98188  
Website: [www.vmpwa.org](http://www.vmpwa.org)

## **ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM SEATTLE MỪNG LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA BỒN MẠNG ĐOÀN.**

Tukwila. Tháng 6 về, tháng Kính Thánh Tâm Chúa. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Seattle phát động chiến dịch cổ vũ lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa trong cộng đoàn giáo xứ qua cuộc tĩnh tâm với chủ đề: "Hãy chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa" do linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải Dòng Chúa Cứu Thế thuyết giảng từ chiều thứ sáu và suốt ngày thứ bảy 22 tháng 6 năm 2019 đã có sự tham dự đông đảo của giáo dân trong Giáo xứ.

Xem Hình <https://photos.app.goo.gl/ZHPwd3AJPEjBkqkr8>

Chiều thứ sáu khai mạc tĩnh tâm với thánh lễ theo phụng vụ kính Thánh Tâm Chúa do cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế, cùng đồng tế có cha phụ tá Nguyễn Sơn Miên và cha Nguyễn Văn Khải giảng phòng. Ca Đoàn Chiên Con phụ trách hát lễ. Ca Đoàn Chiên Con trong bộ trang phục màu trắng khá đẹp, Ca Đoàn đúng là chiên con với những ca viên bé tí hon nhưng luôn nhiệt thành và hăng say trong nhiệm vụ góp lời ca tiếng hát vinh danh Thiên Chúa. Sau Thánh Lễ là phần thuyết giảng theo chủ đề: "Hãy Chạy Đến cùng Thánh Tâm Chúa" với đề tài thứ nhất: "Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng". Đông đảo giáo dân đã tham dự buổi tĩnh tâm trong đêm thứ sáu.

Thứ bảy ngày 22 tháng 6 thánh lễ lúc 9 giờ 30. Sau Thánh lễ là buổi thuyết giảng với đề tài thứ hai: "Hỡi những ai gánh nặng và khó nhọc hãy đến cùng Ta" đến 12 giờ, nghỉ trưa ăn cơm tại giáo xứ. Ban ẩm thực của tổ chức tĩnh tâm đã lo bữa ăn khá chu đáo, nên đã tạo được niềm vui cho đông đảo giáo dân tham dự. Sau bữa ăn trưa, giáo dân trở lại nhà thờ với Giờ Chầu Thánh Thể khá trọng thể trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ. Đúng 2 giờ trở lại buổi tĩnh tâm với đề tài cuối cùng "Hãy Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa - Lợi ích của việc Tôn Vương Gia Đình". Trong suốt ngày thứ bảy, đông đảo giáo dân đã hiện diện trong tinh thần sốt sắng và tiếp thu những lợi ích tâm linh qua lời trình bày đầy sinh động của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, cộng đoàn dân Chúa tham dự buổi tĩnh tâm đã có được niềm vui qua những trận cười đầy thích thú với lời trình bày dí dỏm của cha Nguyễn Văn Khải.

Sáng Chúa Nhật trong niềm vui tạ ơn giáo xứ cùng với Đoàn Liên Minh Thánh Tâm mừng kính trọng thể lễ kính Thánh Tâm Chúa Bồn Mạ của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm lúc 11: 30.

Đúng 11 giờ 30, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm cùng với nghi đoàn và quý linh mục đồng tế cung nghinh Thánh Giá tiến lên bàn thánh theo tiếng hát của ca đoàn. Ca Đoàn Cecilia phụ trách hát lễ. Dâng thánh lễ có linh mục Đào Xuân Thành Chủ tế, cùng đồng tế có linh mục Nguyễn Văn Khải giảng phòng, linh mục Trần Hữu Lân.

Mở đầu Thánh Lễ, cha chủ tế ngỏ lời chào mừng cộng đoàn dân Chúa hiện diện và chúc mừng toàn thể Đoàn Liên Minh Thánh Tâm trong ngày mừng Bổn Mạng, ngài nói: Hôm nay cùng với Đoàn Liên Minh Thánh Tâm mừng kính trọng thể lễ kính Thánh Tâm Chúa là Bổn mạng của Phong trào Liên Minh Thánh Tâm, chúc mừng tất cả các thành viên Đoàn LMTT trong ngày vui mừng lễ Bổn Mạng, xin Thánh Tâm Chúa ban cho Đoàn luôn được thăng tiến trong niềm vui cổ vũ và quảng bá lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa một cách nhiệt thành. Ngài nói tiếp: giáo xứ cảm ơn cha Nguyễn Văn Khải đã đến với giáo xứ chúng con trong những ngày giảng tĩnh tâm vừa qua, qua những bài thuyết giảng, cha đã mang lại nhiều lợi ích về mặt tâm linh và nhất là hiểu rõ về giá trị của việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa, xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau ( tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu)

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo Chúa Nhật lễ Minh Máu Thánh Chúa. Tin mừng hôm nay Thánh Luca giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu trong một biển cố lạ thường là chỉ với năm chiếc bánh và 2 con cá mà Chúa đã cho hàng ngàn người ăn no nê còn lại những mảnh vụn thu lượm được 12 thúng, câu chuyện mà Thánh Luca thuật lại như sau: "...Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này". Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại"

Cha Nguyễn Văn Khải phụ trách giảng lễ , mở đầu bài giảng ngài nói: Hôm nay Giáo Hội mừng kính lễ Minh Máu Thánh Chúa, một số gia đình trong giáo xứ mừng các em đón nhận bí tích rửa tội, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm của Giáo Xứ mừng Bổn Mạng, bao nhiêu người mừng sinh nhật. Chúc mừng đoàn Liên Minh Thánh Tâm, chúc mừng các gia đình có con em rửa tội, chúc mừng những ai có kỷ niệm 30 năm, 40 năm, 50 năm mừng sinh nhật .... Tất cả chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa và cùng vui mừng với nhau...

Khi đề cập đến tình hình hiện tại của Giáo xứ, ngài nói: "...người Do Thái họ có một truyền thống bác ái, biết giúp đỡ người khác và họ vẫn là dân giàu có trên thế giới, ngay tại đất nước Hoa Kỳ, người Do Thái vẫn là những tay giàu có thuộc loại nổi trội nơi đất nước này. Hoa Kỳ là một đất nước có truyền thống làm việc bác ái, làm từ thiện nhiều nhất so với các nước trên thế giới nên

họ được Chúa ban cho ơn giàu có, một đất nước giàu có vào bất nhất thế giới. Ông bà ta có câu: ở thời lời, trời gởi cho, ở so đo trời co lại, cho Chúa không mất đâu, cứ cho nhiều đi, đóng góp cho giáo xứ nhiều đi, bao nhiêu cũng được... Giáo xứ đang tiến hành việc xây Trung Tâm Giáo Dục Đức Tin, đây là một điểm son của Giáo xứ, để duy trì và xây dựng cho thế hệ trẻ có nơi sinh hoạt, đó là tương lai của giáo xứ, chúng ta hãy cùng nhau chung sức đóng góp để thực hiện cho bằng được các bác ạ.( tiếng vỗ tay )

Ngài lại liên tưởng đến một câu chuyện lý thú: các bác có nhớ Chúa đuổi những người buôn bán trong đền thờ và nói gì không ? nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện, không phải là nơi buôn bán. Giáo xứ cũng đang có quán ăn đây, có phải là nơi buôn bán không , xin thưa không, không so sánh được , vì đây chẳng ai buôn bán lấy tiền bỏ túi riêng phải không các bác, bán quán để kiếm tiền xây dựng, để kiếm tiền cho giáo xứ, hãy ủng hộ và tham gia việc buôn bán này, phải không các bác, ( tiếng vỗ tay vang dội với sự biểu đồng tình ý tưởng này của vị giảng lễ)...Bài giảng khá dài những đã tạo nên nhiều trận cười thoải mái do lối trình bày khá dí dỏm.

Sau bài giảng là nghi thức rửa tội cho các em và đặc biệt là nghi thức tuyên hứa của 5 Đoàn Viên Liên Minh Thánh Tâm để được trở thành Đoàn Viên chính thức. Anh Đoàn trưởng đọc tên từng đoàn viên và các Đoàn Viên tuyên hứa tiến lên đứng giữa cung thánh, cha chủ tế cũng là linh mục tuyên úy Đoàn cử hành nghi thức tuyên hứa một cách trọng thể và trao Chứng Chỉ Tuyên Hứa cho từng Đoàn Viên mới vừa được tuyên hứa.

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh Thể. Sau lời nguyện kết lễ, cha chánh xứ một lần nữa chúc mừng Đoàn Liên Minh Thánh Tâm trong ngày mừng Bổn mạng và mời quý cha cùng chúc lành cho toàn thể anh em Đoàn LMTT. Tất cả Đoàn viên đứng dậy đón nhận lời chúc lành trọng thể với tràng pháo tay dài.

Sau Thánh lễ là buổi tiệc mừng họp mặt thân hữu của Gia đình Liên Minh Thánh Tâm tại Hội trường Giáo Xứ. Hiện diện trong buổi tiệc họp mặt có cha Trần Hữu Lân, cha Nguyễn Văn Khải và các phu nhân của các Đoàn Viên đã tham dự đông đảo. Cha Tuyên Úy vì bận nên chỉ đến chúc lành cho bữa tiệc. Điểm son của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm giáo xứ Các Thánh tử Đạo Việt Nam với chủ trương theo tinh thần gia đình nên lúc nào quý phu nhân của anh em Đoàn viên cũng luôn gắn bó với nhau trong tinh thần gia đình. Buổi tiệc mừng với chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn khá phong phú và kết thúc lúc 4 giờ. Mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn

Nguyễn An Quý